

ดับเบิล เอ และจิตอาสา ร่วมฟื้นฟูโรงเรียน สร้าง โอกาสทางการศึกษาหลังน้ำท่วม



เหตุการณ์อุทกภัยในปีนี้นับว่าภาคตะวันออกได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ในเหตุการณ์เลวร้าย ก็ย่อมมีเรื่องราวดี ๆ ให้ได้เห็นในสังคม ภาพของคนไทยที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังคงมีให้เห็น หัวใจคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน ต่างช่วยเหลือเอื้อเฟื้อทั้งร่างกาย ทุนทรัพย์และสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ความเสียหายก็ย่อมปรากฏขึ้น จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องช่วยกันฟื้นฟูให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ



นอกจากบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายแล้วยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งที่ต้องการการเยียวยาและฟื้นฟู โดยเฉพาะโรงเรียน ที่ได้รับความเสียหายทั้งอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ จึงต้องรีบดำเนินการให้กลับสู่สภาพปกติ เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ ดับเบิล เอ จึงร่วมกับคลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM.106 และจิตอาสา จัดกิจกรรมครอบครัวสิ่งแวดล้อม ตอน ปลุกต้นกระดาศ ปลุกปัญญาโรงเรียนในชนบทขึ้น ณ โรงเรียนบ้านย่านนางวัง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 113 คน ซึ่งกิจกรรมได้ช่วยเหลือมอบอุปกรณ์การเรียน และซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียน รวมถึงมอบต้นกระดาศสำหรับปลูกในพื้นที่ว่างรอบโรงเรียน สร้างพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน และยังสร้างรายได้เป็นทุนพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนแห่งนี้ได้รับเลือกเข้าโครงการปลุกต้นกระดาศ ปลุกปัญญาโรงเรียนในชนบทปี 4 ของดับเบิล เอ อีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ดับเบิล เอ และจิตอาสา ที่ส่วนใหญ่คือ ผู้ฟังจากคลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM.106 พนักงานดับเบิล เอ และศิลปินดาราคือ น.ส.รตวรรณ ออมไธสง (เนย) หรือ “ละม่อม” จากละครทองเนื้อเก้า เจ้าของคำฮิต “ไข่ตุ๋ม” ได้ร่วมแรงร่วมใจนำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อาทิ หนังสือ สมุด กระเป๋า มอบให้กับน้องๆนักเรียน รวมทั้งช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน อาคารเรียน และปลุกต้นกระดาศรอบพื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น 500 ต้น

นายไพฑูญ กัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านนางวัง กล่าวว่า “จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านย่านนางวังได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยมีระดับสูงถึง 1.80 เมตร และเมื่อสถานการณ์น้ำได้ลดลง ก็รู้สึกยินดีและขอบคุณที่ทางดับเบิล เอ และกลุ่มจิตอาสาได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียน มอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อม

ทั้งในส่วนของต้นกระดาษที่ทางดับเบิล เอ มอบให้ปลูกรอบแนวรั้วโรงเรียนนั้น ยังจะเป็นรายได้เพื่อพัฒนาการศึกษาในอนาคตได้อีก ซึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะนำมาเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทุกคน”

นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนยังทิ้งท้ายด้วยว่า โรงเรียนบ้านย่านนางวิ้ง ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานอาคารเรียนหลังใหม่ ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างในที่ดินด้านหน้าโรงเรียน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น